



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. เตรียมพร้อม รพ. ฉีดวัคซีนเด็กเล็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, thaigov, thailandplus, INN, nationtv, thebangkokinsight, ch3plus, hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี แก่ สสจ. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย นพ.โอภาสกล่าวว่า คำแนะนำของ คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระบุ วัคซีนบูสเตอร์โดสมีความจำเป็นการฉีดขอให้ห่างกันทุก 4 เดือน แต่เป็นไปตามความสมัครใจ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ถ้าฉีดเข็ม 3 ไปแล้ว 4 เดือนควรฉีดเข็ม 4 ส่วนปีต่อไปจะฉีดเหมือนใช้หวัดใหญ่หรือไม่ ข้อมูลทั่วโลกขณะนี้ยังไม่เพียงพอ หากมีคำแนะนำต่าง ๆ จะมีนโยบายให้ทราบ สำหรับกลุ่มเด็กเล็กจะมีการฉีดในวันที่ 12 ต.ค. ที่ รพ.พระนั่งเกล้า โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธาน

- นพ.ธเรศ กล่าวว่า ได้ซักซ้อมกับ รพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งเรื่องการจัดเก็บวัคซีน การฉีดเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวน 3 แสนคน และเป็นการรับวัคซีนโดยความสมัครใจ เป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข็ม 5.04 แสนโดส จะมาถึงไทยวันที่ 7 ต.ค. ภายในเดือน ต.ค.จะมา 1 ล้านโดส จากนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะตรวจสอบรับรองคุณภาพการผลิตและกระจายวัคซีน นอกจากนี้ หลังจากมีการปรับระบบการรายงานผู้ป่วยเป็นรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 2-5 ต.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 1,305 ราย เฉลี่ยวันละ 326 ราย เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 9 ราย ประเมินตัวเลขเป็นไปตามคาดการณ์ และยังต่ำกว่าเป้าหมาย

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กเล็กพบมีมากกว่าเด็กโตถึง 3 เท่า การฉีดวัคซีนช่วยลดอัตราป่วย ลดการเกิดภาวะอักเสบทั่วร่างกายในเด็กหรือมิสซี (MIS-C) ซึ่งได้ย้ำเรื่องให้ฉีดตามแนวทาง โดยเด็กเล็กจะใช้ปริมาณวัคซีนน้อยลง เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปีใช้วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข็มขนาด 3 ไมโครกรัม จำนวน 0.2 มิลลิตร ฉีด 3 เข็ม โดยเข็มแรกและเข็มสองห่างกัน 1 เดือน และเข็มสามห่างอีก 2 เดือน หลังฉีดให้สังเกตอาการ 30 นาที และติดตามต่อจนครบหนึ่งเดือน

#### สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน)

- รศ.พญ.วันทปรียา พงษ์สามารถ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เผยถึงสถานการณ์ติดเชื้อโควิดในเด็กเล็กอายุ 6 เดือนแต่ไม่ถึง 5 ปี ว่า พบจำนวนมาก และมีโอกาสติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้ประมาณ 0.05% เด็กกลุ่มดังกล่าวจำเป็นต้องรับวัคซีน จากข้อมูลการรับวัคซีนในสหรัฐฯ ที่ฉีดให้เด็กเล็กไปแล้ว 1.5 ล้านคน ไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ แต่หลังรับวัคซีนเด็กอาจร้องงอแงหรือปวดที่จุดรับวัคซีนบ้าง แต่ไม่รุนแรง ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล

#### 2. โอมิครอน "XBB"

#### สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, TNN)

- เพจศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โพสต์ว่า โอมิครอน XBB สายพันธุ์ลูกผสมระหว่าง BJ.1 และ BA.2.75 ซึ่งมีบรรพบุรุษร่วมกันคือ BA.2 ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ กริฟฟอน (Gryphon) หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้เหนือกว่าไวรัสโควิดทุกสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อน และติดต่อแอนติบอดีสังเคราะห์ทุกชนิด พบในประเทศสิงคโปร์ อินเดีย และบังกลาเทศ เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่พบในประเทศไทย



## กัญชา

### กัญชาเสรี

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยโพสต์

- นายนิภูธร อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ถึงนายกฯ ประยุทธ์ ต้องการคุยกับนายกฯ ว่ายาเสพติดระบาดทั่วประเทศชนิดไม่เคยมีมาก่อน เกิดการฆาตกรรมเพราะฤทธิ์ยาเสพติด เป็นเพราะส่งสัญญาณผิดเรื่องกัญชาเสรี คำนี้มาพร้อมกับความรู้สึกว่าไม่เอาจริงกับยาเสพติด จนคนรู้สึกว่ายาเสพติดมีความเสรีมากขึ้นกว่ายุคก่อนๆ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<div data-bbox="95 145 167 212" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="167 145 446 201" data-label="Section-Header"> <p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> </div> <div data-bbox="87 212 295 257" data-label="Section-Header"> <p><b>กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก</b></p> </div> <div data-bbox="119 257 646 302" data-label="Text"> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.ทุกฉบับ ทีวี่ทุกช่อง ทุกสำนักข่าว</p> </div> <div data-bbox="87 302 1300 459" data-label="Text"> <p>- เกิดเหตุ ส.ต.อ.ปัญญา คำราบ อดีตตำรวจ สภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญโดยใช้อาวุธปืนและมีด ทำร้ายครูและนักเรียนเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งใช้อาวุธปืนยิงภรรยา ลูก และตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพัก รวมมีผู้เสียชีวิต 38 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็ก และมีผู้บาดเจ็บ 12 ราย</p> </div> <div data-bbox="119 459 1037 504" data-label="Text"> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, thestandard, innnews, news1live)</p> </div> <div data-bbox="87 504 1300 750" data-label="Text"> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี ทรงรับผู้บาดเจ็บเป็นคนที่ใช้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมถึงการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต ทรงให้กำลังใจให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกับครอบครัวผู้สูญเสียอย่างหาที่สุดมิได้ ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โปรดเกล้าฯ ให้รอง ผวจ.หนองบัวลำภู อัญเชิญดอกไม้สีขาวเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ไปวางที่จุดเกิดเหตุเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตทุกคน</p> </div> <div data-bbox="119 750 1284 795" data-label="Text"> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, innnews, thestandard)</p> </div> <div data-bbox="87 795 1300 1008" data-label="Text"> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู พร้อมนำทีมแพทย์เข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง ก่อนให้ทีมแพทย์เร่งดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ มอบนโยบายปลัด สธ. ให้ดูแลผู้บาดเจ็บ สำนองเลือด หากอาการหนักส่งต่อ รพ.อุดรธานี และได้สั่งการให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT ไปเยี่ยมญาติใจ พร้อมขอให้นายก อบต. ดูแลสุขภาพจิตใจแม่ของผู้ก่อเหตุ (ส.ต.อ.ปัญญา) เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว</p> </div> <div data-bbox="119 1008 829 1052" data-label="Text"> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ประชาชาติธุรกิจ)</p> </div> <div data-bbox="87 1052 1300 1220" data-label="Text"> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. สั่งระดมทีมแพทย์นิติเวช 10 คน เข้าชันสูตรศพ เนื่องจากเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก คาดว่าในช่วงสายวันนี้สามารถกระจายร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด 37 คน คืบหน้าเพื่อทำพิธีตามศาสนา พร้อมกันนี้ยังได้สั่งให้ทีมสุขภาพจิต MCATT ดูแลสุขภาพจิตใจครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดขณะนี้อาการอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ</p> </div> <div data-bbox="87 1220 1300 1388" data-label="Text"> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้เหลือผู้บาดเจ็บรักษาตัวใน รพ. 7 คน รักษาที่ รพ.นากลาง 1 คน, รพ.อุดรธานี 1 คน อยู่ในห้องไอซียู และรพ.หนองบัวลำภู 5 คน ในจำนวนนี้อยู่ในไอซียู 4 คน ทั้งหมดได้รับการผ่าตัดเมื่อคืนวันที่ 6 ต.ค. จนอาการดีขึ้น บางคนอาการทรงตัวตามลำดับ โดยผู้บาดเจ็บที่อาการสาหัสและพักในห้องไอซียู เป็นเด็ก 3 คน บาดแผลที่พบอยู่บริเวณที่ศีรษะเป็นส่วนใหญ่ และผู้ใหญ่ 2 คน มีบาดแผลที่ศีรษะ 1 คน และกระดูกต้นคอ 1 คน</p> </div> <div data-bbox="87 1388 1300 1512" data-label="Text"> <p>- ทีมสุขภาพจิตได้ให้การดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดแล้ว โดยได้พูดคุยตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเวลา 02:00 น.ของวันที่ 7 ต.ค. และได้ระดมทีมแพทย์นิติเวชทำการชันสูตร คาดว่าในช่วงสายวันนี้ สามารถนำศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด คืบหน้าเพื่อปฏิบัติตามศาสนิก</p> </div> <div data-bbox="87 1512 1300 1646" data-label="Text"> <p>- นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า วันนี้จะย้ายเด็กที่ได้รับบาดเจ็บรักษา จาก รพ.นากลางไปรักษาต่อที่ รพ.หนองบัวลำภู เพื่อให้อยู่กับมารดาที่กำลังรักษาตัวอยู่ โดยได้รับคำสั่งจาก รมว.สธ.ให้จัดห้องพิเศษให้ได้อยู่ใกล้ชิดกัน</p> </div> <div data-bbox="119 1646 534 1691" data-label="Text"> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> </div> <div data-bbox="87 1691 1300 1937" data-label="Text"> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้ให้ทีมสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยและศูนย์สุขภาพจิตเขต 8 ไปดูแลผลกระทบด้านจิตใจและร่างกายผู้ประสบเหตุ ทั้งเด็กนักเรียน พ่อ แม่ ครูที่เลี้ยง บุคลากรทุกสายงาน เพราะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง สะเทือนขวัญที่สร้างความเจ็บปวดมาก ที่ต้องเตรียมคือความรู้สึกสูญเสีย ความรู้สึกผิดของผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเผชิญเหตุการณ์ก่อสังหารหมู่ การเห็นภาพความรุนแรง การได้ยินเสียง จะติดอยู่ในความรู้สึกอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดต้องได้รับการปกป้องจากผู้ใหญ่ ต้องขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ประสบเหตุ อย่าซักถาม เจาะ แค้น ชุดค้อย เพราะจะเป็นการตอกย้ำภาพความรุนแรงอีกครั้ง</p> </div> <div data-bbox="119 1937 614 1982" data-label="Text"> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)</p> </div> <div data-bbox="87 1982 1300 2105" data-label="Text"> <p>- กรมสุขภาพจิต แนะนำ วิธีเยียวยาจิตใจเด็ก พ่อแม่ต้องใกล้ชิด สร้างความไว้วางใจ ทำให้รู้สึกปลอดภัย หากพบความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมในเด็ก ควรรีบพาไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> </div> <div data-bbox="119 2105 766 2150" data-label="Text"> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> </div> <div data-bbox="119 2150 1300 2195" data-label="Text"> <p>- เพจโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้โพสต์ข้อความ ขอรับบริจาคเลือดทุกรูป ที่ห้องบริจาคเลือด ชั้น 2 อาคารวินิจฉัย</p> </div>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และต่อมาได้โพสต์อีกครั้ง ขอปิดรับบริจาคเลือด เนื่องจากมีเลือดเพียงพอต่อการให้บริการ และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยเหลือ</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. กล่าวว่า เตือนถึงผู้ใช้สังคมออนไลน์ โซเชียล งดแชร์ภาพ คลิปวิดีโอเหตุการณ์ ขอให้เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การนำเสนอหรือส่งต่อภาพผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและส่งผลกระทบต่อญาติและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.) กล่าวว่า ได้กำชับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ติดตามสถานการณ์ เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุถูกส่งย้ายให้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น เนื่องจากมีความผิด จึงถูกโยกย้าย เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เด็กต้องเสียชีวิต และในพื้นที่ได้มีคำสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดแล้ว</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) mewtv innnews)</p> <p>- นายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้สั่งการด่วนให้รองปลัดกระทรวง พม. และรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด และระดมเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. จากจังหวัดหนองบัวลำภู เลย ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี และพิษณุโลก ไปร่วมช่วยเหลือ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่จิตวิทยา จำนวน 8 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจครอบครัวเด็กที่เสียชีวิต จนกว่าจะกลับมามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเป็นปกติ</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, ch7, ch3)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขอให้ทุกส่วนราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสา ในวันที่ (7 ตุลาคม 2565) เป็นกรณีพิเศษ 1 วัน เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และนายภา เจริญมลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ก่อนเที่ยงวันนี้ (7 ต.ค.) เพื่อให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีมติให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 1) กรณีเสียชีวิต (ค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพ) รายละ 200,000 บาท 2) กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 100,000 บาท 3) กรณีบาดเจ็บไม่สาหัส รายละ 50,000 บาท 4) กรณีทุพพลภาพ รายละ 200,000 บาท โดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพิ่มเติมต่อไป</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, The Journalist Club, Thereporter, ch7) (7 ต.ค.)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การรักษาผู้บาดเจ็บ และการชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงศูนย์ดูแลเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ พร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดยขอบคุณทีมแพทย์ 5 ท่านเดินทางมาจากจังหวัดอื่น อาทิ จาก จ.เลย จ.สกลนคร จ.ลำปาง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อชันสูตรร่างผู้เสียชีวิต ตอนนี้อยู่หน้าไปมาก เมื่อดำเนินไปตามกระบวนการเสร็จสิ้น จะส่งกลับพื้นที่ให้ครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนผู้บาดเจ็บขณะนี้ปลอดภัยทุกราย ได้จิตอาสาซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหารมาบริจาคเลือด สรุปล มีผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลนากลาง 1 ราย มีแผลฟกช้ำ อาการไม่รุนแรง ฟันซี่อันตรายแล้ว จะส่งตัวมาอยู่กับมารดาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้บาดเจ็บรักษาอยู่ 5 ราย เป็นเด็ก 2 ราย ผู้ใหญ่ 3 ราย, ที่รพ.อุดรธานี มีผู้ป่วย 1 ราย อาการหนัก แต่ร่างกายตอบสนองดีขึ้นตามลำดับ สำหรับผู้ก่อเหตุ ยืนยันว่าจะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของผู้เสียชีวิตแน่นอน ผู้ก่อเหตุมีญาติเพียงคนเดียวคือแม่ ทางกรมสุขภาพจิตได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว</p>	
<p><b>'อนุทิน' นำทีมไทยหาหรือลาว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นำคณะจากประเทศไทยร่วมประชุมกับนายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่ง และคณะผู้แทน สปป.ลาว เกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ โดยขณะนี้โควิด 19 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง จะมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนทั้ง 2 ประเทศกลับสู่ภาวะปกติเร็ว ๆ นี้</p>	-
<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (Matichonweekly, matichon, อินโฟเควสท์, healthserv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ว่า ตั้งแต่ 15 ส.ค. 2565 จนถึงปัจจุบัน พบผู้เสียชีวิตที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์น้ำท่วมสะสม 26 ราย โดยมีสาเหตุจากถูกกระแสน้ำพัดขณะเดินเท้าหรือใช้รถ/เรือ และการจมน้ำถึง 23 ราย จึงขอให้ประชาชนยึดหลัก “4 ห้าม 4 ให้”</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สำหรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและพายุไซร่อนโนรู ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 19 จังหวัด สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบสะสม 93 แห่ง ได้จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ออกให้บริการประชาชนรวม 211 ทีม ให้บริการตรวจรักษาส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า โรคผิวหนัง เช่น แผล ผื่นคัน และโรคทางเดินหายใจ พบผู้มีภาวะเครียดและมีภาวะซึมเศร้าสูงสุดในจ.ศรีสะเกษ ได้ให้การดูแลต่อเนื่องแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (dailynews, mgronline, khaosod, matichon)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในช่วงวันที่ 6 - 8 ตุลาคม ความกดอากาศสูง ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค.</p> <p>- ขณะนี้ จ.อุบลฯ สถานการณ์น้ำ ช่วงเช้าวันที่ 6 ต.ค. แม่น้ำมูลไหลท่วมถนนสถิติมานานกาล เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระดับน้ำสูงถึงหน้าอก เจ้าหน้าที่ปิดการจราจร ประชาชนเดือดร้อน 17 อำเภอ 37,535 ครอบครัว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ว่า ในที่ประชุมได้มีการรายงานการถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วม และการเตรียมการสำหรับปีต่อไป สำหรับพื้นที่หลักไม่กังวล แต่จะมีปัญหาในชุมชนย่อย ให้ ผอ.เขตลงพื้นที่สำรวจและนำข้อมูลขึ้น GPS จัดทำแผนระยะยาว 1 ปี ให้เริ่มดำเนินการทันที รวมถึงตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบทราฟฟิฟองดูว์</p>	
<p><b>การประชุมร่วมสภาวิชาชีพ/ชมรมวิชาชีพด้านสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, hfocus, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. นำคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ 64 องค์กร รวม 177 คน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข และสร้างความร่วมมือในการทำงาน พร้อมออกแถลงการณ์ความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายสุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย</p>	-
<p><b>ย៉าค.อนามัยเหนือ-อีสาน ช่วยเหลือน้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. : สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สุวธรรมชัย วัฒนาฯ อดีตรัฐมนตรีช่วยฯ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้สั่งการให้แต่ละศูนย์อนามัยในพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสภภัยและประชาชน สำหรับศูนย์อนามัย และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้เร่งขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ชิ้นที่สูง ให้การสนับสนุนทั้งด้านที่พักอาศัย รับผิดชอบทีมเจ้าหน้าที่ที่ประสภภัย และให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ</p>	-
<p><b>ตรวจการนอนหลับ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, ไทยนิวส์, bangkokbiznews, tnn, thebangkokinsight, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในผู้ใหญ่ต้องนอนประมาณ 7-9 ชม.ต่อวันจึงจะเพียงพอ แต่ในบางรายพบว่าอาจมีอาการ เช่น เผลือเมื่อตื่นมาตอนเช้า รู้สึกนอนไม่เต็ม ไม่สดชื่น อ่อนล้า ง่วงนอนตลอดเวลาทั้งที่นอนเพียงพอแล้ว โดยสามารถสังเกตอาการผิดปกติขณะนอนหลับด้วยตนเองหรือสอบถามผู้ที่นอนร่วมกันว่ามีอาการหรือไม่ เช่น นอนกรนดังผิดปกติ หายใจขณะหลับ สะดุ้งเฮือก สำลักน้ำลาย นอนกัดฟัน นอนละเมอ ส่งเสียงร้อง แขนขากระตุก เป็นต้น หากพบอาการดังกล่าวแนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ เพื่อรับคำแนะนำ วินิจฉัยโรค และตรวจการนอนหลับ เพื่อการนอนหลับที่ดีซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ</p>	-
<p><b>อธิบดีแพทย์แผนไทยฯ มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานปี2566</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ 1. มุ่งเน้นให้เกิดการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพปฐมภูมิทุกพื้นที่ 2.บูรณาการแหล่งผลิตยาสมุนไพรในกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3.ส่งเสริม สนับสนุน สมุนไพรกัญชา กัญชงแบบครบวงจรทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เวชสำอาง และการรักษาโรค รวมถึงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ 4.วางรากฐานการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อบทบาทภารกิจในระยะกลางและระยะยาว</p> <p>ส่วนนโยบายในการบริหารราชการ มุ่งเน้น การทำงานแบบบูรณาการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายให้เหมาะสม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สวท., hfocus, thestandard, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก รวมทั้งบ้านลูกน้ำท่วมต้องไปอาศัยอยู่ในที่ที่มีการจัดทำให้หรืออาศัยตามถนนเส้นหลักทำให้ถูกยุงกัด เสี่ยงเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจมีอาการหนัก แนะนำว่าหากมีอาการป่วยไม่ควรซื้อยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) มารับประทานเอง เพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในมากขึ้น เสี่ยงต่อการสูญเสีย หากมีไข้สูงแบบเฉียบพลัน ไข้ไม่ลด ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	-
<p><b>เชื้อราในปอดฮิสโตพลาสโมซิส</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., ข่าวสด, ผจก.,มติชน, sondhitalk, pattayamail, Chiangmai-mail)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีข่าวคณะเดินทางศึกษาธรรมชาติเข้าไปดูค้างคาวในโพรงต้นไม้ แล้วสุดท้ายใจอาสาปอร์เชื้อราฮิสโตพลาสมาเข้าไปในปอด จนเกิดอาการป่วยโรคฮิสโตพลาสโมซิส ว่า กรมควบคุมโรค ได้มีการติดตาม พบว่าในประเทศไทยพบบ้างประปรายจำนวนไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่เชื้อราเหล่านี้จะอยู่ในมูลสัตว์ เช่น ค้างคาว ติดเชื้อจากการสูดเอาเชื้อราในมูลสัตว์เข้าไป ส่วนการติดเชื้อจากคนสู่คนและสัตว์สู่คนมีน้อยมาก ขออย่าว่าถ้าไปเที่ยวหรือมีโอกาสเสี่ยงสัมผัสมูลสัตว์ ขอให้เน้นการป้องกันตนเองเป็นหลัก เพื่อไม่ให้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดร่างกาย เพราะยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคเชื้อราในปอดฮิสโตพลาสโมซิส ส่วนการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ แม้มียาฆ่าเชื้อรารักษาเฉพาะแต่ต้องใช้เวลานานในการรักษา</p>	-
<p><b>การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (bluechipthai, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.กรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 18 กระทรวง เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเทศร่วมกัน (International Health Regulations-Joint External Evaluation (IHR-JEE) ขององค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 65</p>	-
<p><b>ถ่ายโอนรพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.กฤศักดิ์ กู้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับนายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรพ.สต. จำนวน 12 แห่ง ให้แก่ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้มอบรถยนต์ และเงินงบประมาณสำหรับใช้ในกิจการดูแลสุขภาพประชาชน จำนวน 12 แห่ง โดยแบ่งเป็น รพ.สต.ขนาดใหญ่ จำนวน 10 แห่งๆ ละ 1 ล้านบาท และ รพ.สต.ขนาดเล็ก 2 แห่งๆ ละ 4 แสนบาท ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	-
<p><b>เชื้อโรคกับปลาแชลมอนแล่</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ มันมากับอาหาร</p> <p>- สถาบันอาหารได้สุ่มเก็บตัวอย่างปลาแชลมอนแล่ (ดิบ) จากห้างสรรพสินค้าและตลาดในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 5 ตัวอย่าง พบปนเปื้อนเชื้อ อี.โคไล น้อยกว่า 3 MPN/กรัม ซึ่งไม่เกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ อย่ำประมาณควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่มั่นใจถึงความสะอาด สุขลักษณะที่ดีได้จะดีกว่า</p>	-
<p><b>ระวังยาน้ำแก้ไอ-แก้หวัด สัญชาติอินเดีย</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ch3</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ประกาศเตือน ให้ระวังการรับประทานยาแก้ไอและยาแก้หวัด 4 ชนิด ของบริษัทเวซกันท์ ไมเดน ฟาร์มาซูติคัล ประเทศอินเดีย ได้แก่ ยาน้ำแก้ไอ โพรเมธาซีน ยาน้ำแก้ไอ โคเฟ็กซ์มาลิน ยาน้ำแก้ไอ มาคอฟ ยาน้ำแก้ไอ มากริบ เอ็น โคลด์ ไซริบ เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับภาวะไตวายเฉียบพลัน จนนำไปสู่การเสียชีวิตของเด็ก 66 ราย ในประเทศแอมเบีย เบื้องต้นพบว่า มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ยาพาราเซตามอลและยาน้ำเชื่อมโพรเมธาซีน ทำให้เกิดภาวะไตวายในเด็กครั้งนี้ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขได้มีคำสั่งเรียกคืนยาที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอล และโพรเมธาซีนไซริบทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา</p>	-